



“กองทุนพัฒนาแม่โจ้”

กำเนิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เพื่อการพัฒนาแวดวงวิชาการไทยให้ยั่งยืน....

๒๔๘๑๗๔

กนกวรรณ แซ่หล่อ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.



“กองทุนพัฒนาแม่โจ้” ได้รับการก่อตั้งโดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่เมื่อปี 2529 ครั้งยังเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ได้มีการจัดงานดิน - วังการกุศล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสามารถรวบรวมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาได้จำนวน 378,114 บาท เมื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และด้วยพระเมตตา กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้พระราชทานเงินจำนวนดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันฯ สืบไป ยิ่งความปลื้มปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ชาวแม่โจ้ทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ จึงมีมติเห็นควรดำเนินการให้เงินจำนวนนี้คงอยู่ และเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาแม่โจ้” อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2531 เป็นต้นมา โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งศิษย์เก่าแม่โจ้ ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสมทบอย่างต่อเนื่องตลอดมา ประกอบกับการจัดกิจกรรมการกุศลและเงินรายได้ที่เกิดจากผลประโยชน์ของกองทุนทำให้เงินกองทุนพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของ “กองทุนพัฒนาแม่โจ้” ว่ามุ่งให้เป็นทุนสำรองเพื่อความมั่นคงของมหาวิทยาลัย และมุ่งผลักดันสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาแวดวงวิชาการไทยให้ยั่งยืนต่อไป จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งทรงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลที่มีต่อ “แม่โจ้” ซึ่งเป็นสถาบันเทคโนโลยีด้านการเกษตรในสมัยนั้น

ดร.จำเนียร อธิบายยกตัวอย่างถึง ความสำคัญของบทบาท “กองทุนพัฒนา” โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า “สถาบันการศึกษาเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก ตัวอย่างเช่น



มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดซึ่งก่อตั้งมานานกว่าร้อยปีจนสามารถพัฒนาทั้งงานด้านวิชาการและการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคนเก่งและนักบริหารที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมาอย่างมากมาย ก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และมีระบบบริหารจัดการผลประโยชน์ให้กองงยจากกองทุนให้เกิดผลต่อการพัฒนาสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลประโยชน์จากกองทุนส่วนหนึ่งที่สำคัญมาจากการสนับสนุนความช่วยเหลือของบรรดาศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติทั้งหลายซึ่งได้ร่วมกันบริจาคและระดมทุนจัดหา ทำให้สามารถนำมาใช้พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อเนื่องจากอดีตจนปัจจุบัน จึงทำให้มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและการสอนเป็นสถาบันชั้นนำที่สร้างผู้บริหารระดับชาติและนักวิชาการในหลากหลายสาขาวิชาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมา กองทุนพัฒนาแม่โจ้ ได้ดำเนินการให้เป็นไปดังที่พระมหากษัตริย์คุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประทานไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งจากประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสถาบันการศึกษาและคนในองค์กร ทั้งด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา งานวิจัยด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ส่งเสริมกองทุนมาโดยตลอด ซึ่งต่อจากนี้ไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องการระดมความร่วมมือเพื่อกระตุ้นให้เห็นว่า หากเราทุกคนเห็นความสำคัญของแวดวงวิชาการไทย รวมถึงการพัฒนาคนในสายการศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้ต่อไปด้วยเช่นกัน

แนวคิดเดียวกันนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้กับการพัฒนาระบบการศึกษาของไทย โดยไม่ต้องรอหวังพึ่งงบประมาณจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่างานวิชาการของไทยทั้งงานวิจัยและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์และนักวิชาการไทยน่าจะพัฒนาไปได้ไกลหากได้รับการส่งเสริมที่ชัดเจนกว่าที่เป็น เด็กไทยและนักวิชาการไทยมีความสามารถไม่แพ้ประเทศอื่นๆ หากได้รับการส่งเสริมทุนการศึกษาและงานวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



ตั้งนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมุ่งพัฒนา “กองทุนพัฒนาแม่โจ้” ควบคู่ไปกับกองทุนสำนักงานอธิการบดี ให้มีบทบาทต่อความมั่นคงของสถาบันซึ่งจะพัฒนาไปสู่แวดวงวิชาการทั้งตัวบุคลากรและทุนส่งเสริมด้านต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น โดยความคาดหวังเบื้องต้นที่สำคัญคือบรรดาศิษย์เก่าแม่โจ้ซึ่งได้แยกย้ายกันไปทำงานในทุกภาคส่วนของประเทศ และยังรวมไปถึงศิษย์เก่าแม่โจ้ในต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาแวดวงการศึกษาไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งความเป็นเลิศด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง ก็สามารถมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกองทุนพัฒนาแม่โจ้ได้เช่นกัน

ท่านที่ประสงค์แจ้งความจำนงในการบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาแม่โจ้ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนาแม่โจ้” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 375-0-16084-8 หรือธนาคารใดส่งจ่ายไปรษณีย์แม่โจ้ในนาม “กองทุนพัฒนาแม่โจ้” ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3044

